

# ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชวนเที่ยวงานวัด สัมผัส ตลาดบรรยากาศย้อนยุค บนถนนสายแรกของประเทศ ใน “เทศกาลเที่ยวงานวัด ครั้งที่ ๑๓”

มหกรรมความบันเทิงแบบไทยๆ ที่กลับมาสร้างความรื่นเริงสุดประทับใจอีกครั้ง กับ “เทศกาลเที่ยวงานวัด”

ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๑๓ เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีและวิถีชีวิตคนไทยในอดีตที่กำลังถูกลืมเลือนให้กลับมาสร้างความประทับใจแก่คนรุ่นเก่าและเด็กยุคใหม่ไปพร้อมๆ กัน



นางชุตติมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท สยามรีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เล่าถึงความสำเร็จของเทศกาลเที่ยวงานวัดที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้องค์ประกอบแนวคิด ความหลากหลายของรูปแบบงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์การค้าฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้น ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีเสียงตอบรับจากลูกค้า สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปสนใจเข้าร่วมชมงานเพิ่มมากขึ้นทุกปี

[nggallery id=150]

สำหรับ “เทศกาลเที่ยวงานวัด ครั้งที่ ๑๓” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เที่ยวงานวัด สัมผัสตลาดยุค ๖๐’s บนถนนสายแรกของประเทศ” โดยจำลองความรุ่งเรืองของพระนครยุค พ.ศ. ๒๕๐๐ พาย้อนเวลาไปสัมผัสเสน่ห์ของการออกร้านงานวัดในบรรยากาศตลาดเก่าชื่อดังที่ตั้งอยู่บนถนนสายประวัติศาสตร์ย่าน “เจริญกรุง บำรุงเมือง เฟื่องนคร” ซึ่งเป็นถนน ๓ สายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

โดยไฮไลต์ในโซนถนนเจริญกรุง อันเป็นแหล่งชุมชนของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีร้านอาหารเลิศรสมาให้เลือกชิมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านบะหมี่หวาน ร้านบ๊ะจ่างจัมโบ้ ร้านจิวบ๊ะจ่าง ร้านเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆ ส่วนโซนถนนบำรุงเมืองซึ่งเป็นย่านการค้าเครื่องสังฆภัณฑ์ จึงเต็มไปด้วยสินค้าของเก่า ของสะสมหายาก และพระเครื่อง เป็นต้น ต่อมาที่โซนถนนเฟื่องนคร นอกจากจะเป็นย่านการค้าจิวเวอรี่และเสื้อผ้าแล้ว ยังมีของดีเมนูดังมาให้เลือกชม ซ้อปมากมาย อาทิ เปิดกรุบ้านเก่า โรงหนังจำลอง สภากาแฟ ไอติมยักษ์ บะหมี่จับกั๊ก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่นายหยวน ส้มตำยำแมงดายักษ์ ขนมเบ็องจัมโบ้ ลูกชิ้นกำป็น เป็นต้น

บนถนนสายแรกของไทย ไม่เพียงเป็นแหล่งการค้าสำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งรวมศรัทธาของคนบางกอก ซึ่งในงานได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์จำลองจาก ๙ วัดตั้ง มาให้ผู้ร่วมงานได้สักการบูชา ขอพรเสริมมงคลให้ชีวิต ได้แก่

วัดยานนาวา คติความเชื่อว่า ชีวิตจะเหมือนกับเรือสำเภา นำพาผ่านพ้นอุปสรรค ก้าวสู่ความหลุดพ้น

วัดสุทัศนเทพวราราม คติความเชื่อว่า วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร คติความเชื่อว่า ร่ำรวยเงินทอง ชีวิตมั่นคง

วัดบวรนิเวศวิหาร คติความเชื่อว่า พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) คติความเชื่อว่า ปิดเป่าความโชคร้าย

วัดราชนัดดารามวรวิหาร คติความเชื่อว่า เสริมอำนาจบารมี

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) คติความเชื่อว่า รมเย็นเป็นสุข

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม คติความเชื่อว่า จิตใจสะอาดจตุรตนตรัย แก้วแหวนเงินทองจะไหลมาเทมา

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร คติความเชื่อว่า พบเจอแต่ความสุข ความสงบ

นอกจากนี้ ยังมีโซนเวทีการแสดงที่ตกแต่งบรรยากาศให้คล้ายกับย่านความบันเทิงบนถนน “ลิปสามห้าง” ซึ่งเป็นศูนย์รวมความรื่นเริงของวัยรุ่นหนุ่มสาวยุค ๖๐’s โดยจะมีศิลปินคุณภาพชื่อเสียงโด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผลัดเปลี่ยนกันมามอบความบันเทิง อาทิ การเปิดฟลอร์ลีลาศ สร้างบรรยากาศโรแมนติกแบบชาววัง เคล้าเสียงเพลงจากวงสุนทราภรณ์ หรรษากับลูกทุ่งชิงช้าสวรรค์ ย้อนฟังเพลงเพราะจาก ชมพู สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ชมความน่ารักของละครลิงประกิดเผ่า สนุกกับ ๓ หน้า คณะจำอวดหน้าม่าน จากรายการคุณพระ พบการโคจรมาเจอกันของวงฟังก์ แพนเตอร์ ปะทะ ศิลปินรุ่นเก่า วินัย พันธุรักษ์ วิรัช อยู่ถาวรและวิชัย ปุญญยันต์ ส่งท้าย ฟังเพลงฮิตจาก ๗ ศิลปินเอลวิส ไทยแลนด์

อีกทั้ง ยังได้สรรหาร้านอาหารคาวหวานขึ้นชื่อ มาให้เลือกชิมช้อปอย่างเต็มอิม อาทิ โรตีสกรอบ โรตียักษ์ หมี่กรอบโบราณ ขนมไทยหายาก เช่น เกสรลำเจียก ขนมไข่ปลา ขนมกง สามเกลอ หยกมณี ม้าฮ้อ ซ่อม่วง ขนมเทียนสลัดงา เรไรหน้าหวาน เรไรหน้าขาวและหล่มล่าเตี๋ยง ตลอดจนร่วมสนุกกับโซนเกม อาทิ สาวน้อยตกน้ำ, ปากกระป๋องลงใจ

, เหนียวไถใจหิว(ยิงปืน), จิ๊กโก๋สะดุ้ง (ปาฐกโป่ง) ดิ้นตากับกระเช้าลอยฟ้า นอกจากนี้ยังมีซุ้มเกมการกุศล “ตัดไข่ พาสโชค” เพื่อนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับองค์กรการกุศล มีซุ้มเกมการกุศล “ตัดไข่ พาสโชค” แลกของรางวัลมากมาย ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป